



## ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

ประจำวันศุกร์ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 3,911,454 ราย เสียชีวิต 270,339 ราย ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่พบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ เมื่อวานนี้ จำนวน 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,992 ราย เสียชีวิต 55 ราย ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 35

### สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม

- 1) การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนแพทย์ทำหัตถการ ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยได้
- 2) ติดตาม/สังเกตข้อมูลแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศที่มีการทยอยผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ ได้แก่ ประเทศสวีเดน, อินเดีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น
- 3) เตรียมความพร้อม / ศึกษาข้อมูลเรื่อง กลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษา สอบสวนโรค และการเฝ้าระวังค้นหาในประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ Operation จังหวัด ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการประชุม และส่งข้อมูลทาง Line Group : EOC Prachuap
- 4) การประชุม EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 98 แล้ว น่าจะส่งผลให้บุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุม ได้เรียนรู้วิธีการจัดการ / วิธีการทำงาน ในสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติ โดยเรียนรู้จากสิ่งที่ทำ (On the job training) และเป็นผู้รอบรู้
- 5) เชิญชวนผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลช่วยกันคิด New Normal / นวัตกรรม ที่เกี่ยวกับระบบบริการรูปแบบใหม่

### IC มีข้อสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	จัดทำแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับ อสม.ส่งให้พื้นที่	Finance จังหวัด	ภายในวันนี้
2	ส่งเอกสารหลักฐานการเบิก-จ่ายการปฏิบัติงานของ อสม. ได้แก่ คำสั่ง - การปฏิบัติงาน, ตารางการปฏิบัติงาน, และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มายัง Finance จังหวัด	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง	ภายในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
3	ส่งนวัตกรรมที่ใช้ในการป้องกันดูแลผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาล ให้กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาล ทุกแห่ง	-
4	นัดประชุม EOC ครั้งต่อไป วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.	Planning จังหวัด	-

นางเพ็ชรรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์

Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306

(นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์)

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์